

รับสมัครแอดมิสชันส์20-27พ.ค.

- ในม.รัฐ-เอกชน-มรภ.-มทร.78แห่ง
- กว่า1แสนที่นั่ง-ประกาศผล15มิ.ย.

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นายสุวัชรวิรุฬรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวในการแถลงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิสชันส์ ประจำปี 2560 ว่า ระบบแอดมิสชันส์ปีนี้นักเรียนสามารถเลือกเข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชาต่างๆ จำนวน 3,719 ทั้สรับนักศึกษาได้ 109,129 คน ในสถาบันอุดมศึกษา 78 แห่ง แบ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกทปอ. 23 แห่ง รับ 55,386 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) 17 แห่ง รับ 17,129 คน สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 34 แห่ง รับ 36,385 คน สถาบันสมทบ 4 แห่ง คือ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ วิทยาลัยนาวมินทรราชินี และสถาบันการพลศึกษา รับ 229 คน

นายสุวัชรวิรุฬรรณสวัสดิ์กล่าวต่อว่า สำหรับปฏิทินการคัดเลือกมีดังนี้ ประกาศระเบียบการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม ผ่านเว็บไซต์ <http://a.cupt.net> และดูรายละเอียดการรับสมัครได้จากเว็บไซต์สมาคม ทปอ. รับสมัครระหว่างวันที่ 20-27 พฤษภาคม ทาง <http://a.cupt.net> ชำระเงินได้ทางธนาคาร 8 แห่ง และที่ทำการไปรษณีย์ไทย รวมถึงเคาน์เตอร์เซอร์วิส ระหว่างวันที่ 20-29 พฤษภาคม อย่างไรก็ตาม การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบผลคะแนนของผู้สมัคร/รายชื่อผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 15 มิถุนายน ทาง <http://a.cupt.net> และหน่วยงานที่ร่วมประกาศผลกับ สอท. สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน ที่สถาบันอุดมศึกษา

ที่สอบได้ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 10 กรกฎาคม ทาง <http://a.cupt.net>

“แอดมิสชันส์ปีนี้ มหาวิทยาลัยต่างๆ ไม่ได้ส่งจำนวนที่นั่งมาให้ ทปอ.เนื่องจากการรับของมหาวิทยาลัยจะปรับเพิ่ม หรือลดจำนวนรับได้ โดยนักเรียนเข้าไปดูจำนวนรับได้ที่มหาวิทยาลัยที่ต้องการสมัครโดยตรง ทั้งนี้ ผาคนักเรียนให้ใช้โปรแกรมคำนวณคะแนนของ ทปอ. ที่เป็นปัจจุบัน ซึ่ง ทปอ.ได้จัดทำโปรแกรมคำนวณคะแนนแอดมิสชันส์ ประจำปี 2560 ไว้ทางเว็บไซต์ <http://a.cupt.net> โดยห้ามใช้โปรแกรมเก่า เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการคำนวณคะแนน ส่วนกรณีที่ได้สมัครและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว หากต้องการเปลี่ยนแปลงการเลือกคณะ นักเรียนจะต้องสมัครใหม่และนำไปสมัครไปชำระเงินภายในวันที่กำหนด” นายสุวัชรวิรุฬรรณสวัสดิ์กล่าว

นายสุวัชรวิรุฬรรณสวัสดิ์กล่าวอีกว่า การสมัครแอดมิสชันส์ครั้งนี้ขอให้นักเรียนตรวจสอบเงื่อนไขในการรับสมัครแต่ละคณะ แต่ละมหาวิทยาลัยให้ละเอียดถี่ถ้วน เนื่องจากแต่ละคณะ แต่ละมหาวิทยาลัยอาจมีเงื่อนไขต่างกัน การกรอกข้อมูลการสมัครต้องทำอย่างระมัดระวัง รวม

ถึงควรตรวจสอบคุณสมบัติที่แต่ละคณะกำหนดด้วย เช่น การสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) วันที่ 22 มิถุนายน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) คณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ วันที่ 22-23 มิถุนายน ส่วนคณะ/สาขาวิชาอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศของ ทปอ. และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 21 มิถุนายน ทุกคณะ/สาขา ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป นอกจากนี้ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างให้ถูกต้องก่อนชำระเงิน เพราะการสมัครจะสมบูรณ์ได้ต้องชำระเงินเรียบร้อยแล้ว หากมีข้อ

สงสัยในการสมัครแอดมิสชันส์ปีนี้ นักเรียนดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ <http://a.cupt.net> หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ทปอ. โทร 0-2354-5150-2 หรือโทรสาร 0-2354-5155-6

นายสุวัชรวิรุฬรรณสวัสดิ์กล่าวว่า สำหรับข้อมูลการยืนยันสิทธิ์รับตรงผ่านระบบเคลียร์ริงเฮาส์ ประจำปี 2660 มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อนักเรียนเข้ายืนยันสิทธิ์ทั้งหมด 29,777 คน ยืนยันสิทธิ์ 22,546 คน สละสิทธิ์ 1,450 คน และไม่เข้ามาทำรายการซึ่งถือว่าสละสิทธิ์ 5,781 คน